



สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
THE CONSULTING ENGINEERS ASSOCIATION OF THAILAND



สมาชิกรับสมัคร
Member Association

ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) เลขที่ 487 ซอยวัดเทพศิลา งามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
3rd Floor, EIT. Building, 487 Soi Ramkhamhaeng 39, Wangthonglang Bangkok 10310, Thailand. Tel. (662) 935-6440 Fax. (662) 935-6441 website : <http://www.ceat.or.th> e-mail : ceat@ceat.or.th

ที่ ๒๖๒๙-๓๐/๒๕๖๒

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอสับสนุนกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกเป็นนายกสภาวิศวกร

เรียน คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ ๗

อ้างถึง ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ที่ ๘/๒๕๖๑ เรื่อง ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๗) และประกาศแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา ๒๔วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒

ตามประกาศที่อ้างถึงข้างต้น สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา ขอร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จของท่านกรรมการในการอาสาเป็นผู้แทนของวิศวกรในการบริหารการดำเนินการและคุ้มครองประโยชน์ของสมาชิก วปท.ขอให้การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการชุดใหม่อย่างเต็มที่เช่นที่เคยปฏิบัติมา

ในโอกาสอันใกล้ เมื่อสภานายกพิเศษ เรียกประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร เพื่อเลือก นายกสภาวิศวกรอุปนายกสภาวิศวกรคนที่หนึ่งและ สอง วปท.หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะร่วมกันสนับสนุนกรรมการที่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิศวกร ซึ่งหลักการดังกล่าว จำเป็นจะต้องให้เกิดการยอมรับและถือปฏิบัติ ด้วยเหตุผลสำคัญดังต่อไปนี้

๑. สอดคล้องกับหลักการสากล ทั้งในด้านกฎหมาย และจารีตประเพณีของวิศวกร ที่นายกของสภาวิชาชีพที่เป็นตัวแทนของสมาชิกอย่างแท้จริง มาจากการเลือกตั้ง ใช้อำนาจการบริหารโดยอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงโดยบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. เพื่อใช้ศักยภาพของผู้แทนวิศวกรที่ผ่านการเลือกตั้งเข้ามาบริหารกิจการภายใน และได้รับการสนับสนุนจากกรรมการที่มาจากการแต่งตั้ง
๓. เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก ที่พร้อมที่จะตรวจสอบการทำงานที่ของนายกสภาวิศวกรและคณะกรรมการสภาวิศวกร
๔. เป็นไปตามจารีตประเพณีและหลักการทางกฎหมาย ตัวแทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภานายกพิเศษ จะเข้าร่วมบริหารงานในฐานะผู้สังเกตการณ์ หรือที่ปรึกษาให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการเท่านั้น

๕. การสนับสนุนให้กรรมการที่ได้มาจากการแต่งตั้งให้เป็นนายกสภาวิศวกร จะเป็นการแสดงถึงการขาดความเชื่อมั่นในตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้ง เกิดความแตกแยก ทั้งนี้รวมถึง การไม่เป็นอิสระของวิชาชีพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงานด้วยตนเอง และความเสื่อมของสภาวิศวกร

วปท.ได้แสดงจุดยืนในฐานะตัวแทนของวิศวกรที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์ในการสนับสนุนการทำงานของกรรมการสภาวิศวกรมาทุกสมัย เห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงเรียนมาเพื่อให้กรรมการทุกท่านได้ทราบความต้องการดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



ดร.วิฑูร เจียมจิตต์ตรง

นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
ในฐานะตัวแทนของสมาชิกที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา